

THÁI BÌNH

Phát triển hoạt động khoa học và công nghệ

Khoa học và công nghệ (KH và CN) là động lực, nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại Thái Bình, hoạt động KH và CN có nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần hình thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Để hiểu hơn về hoạt động KH và CN trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm ngày KH và CN Việt Nam 18/5, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Trịnh Quang Hiệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phóng viên: Cơ chế, chính sách chính là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy hoạt động KH và CN. Thời gian qua, Sở KH và CN đã làm gì để thực hiện giải pháp này, thưa ông?

Ông Trịnh Quang Hiệp: Thời gian qua, ngành KH và CN Thái Bình đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KH và CN tỉnh giao. Điều này được thể hiện ở công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, quy định, quy chế trong lĩnh vực KH và CN, nổi bật là: Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND, ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH và CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình; Quyết định số 3307/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021 phê duyệt đề án phát triển KH và CN tỉnh Thái

Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030... Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH và CN, Chỉ cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KH và CN và Đo lường thử nghiệm. Hiện nay, Sở đã và đang tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế phát triển, thúc đẩy KH và CN, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2025, trình HĐND tỉnh phê duyệt. Cơ chế này khi được phê duyệt sẽ là cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đề án phát triển KH và CN tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Phóng viên: Thưa ông, việc đưa sản phẩm KH và CN, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh lên sàn giao dịch

công nghệ và thiết bị Thái Bình được đánh giá là hoạt động đột phá để phát triển thị trường KH và CN Thái Bình. Xin ông cho biết hiệu quả của mô hình này?

Ông Trịnh Quang Hiệp: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi được cải tạo, nâng cấp, ngày 9/2/2023, Sở KH và CN tổ chức lễ khai trương trung bày, giới thiệu, giao dịch sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực tại sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Thái Bình. Đây là mô hình sàn giao dịch công nghệ và thiết bị đầu tiên trên toàn quốc có gắn với sản phẩm KH và CN, sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Hoạt động của sàn gồm 2 hình thức: sàn trực tiếp (sàn thực) và sàn trực tuyến (sàn ảo). Với sàn trực tiếp, hiện có gần 50 tổ chức, đơn vị có sản phẩm trưng bày tại sàn với hơn 500 loại sản



Mô hình thử nghiệm, khảo nghiệm các giống rau mới tại xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình.

phẩm và gần 2.000 đơn vị sản phẩm. Từ khi khai trương đến nay, đã có hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, giao dịch và mua sắm. Với sàn ảo, trong thời gian qua đã có một số giao dịch rất khả quan và tương đối lớn ở các tỉnh miền Nam giao dịch thông qua sàn ảo. Có thể nói, đến thời điểm này, hoạt động của sàn đã đạt được hiệu quả thiết thực, đáp ứng được mong mỏi của Sở cũng như của tỉnh.

Phóng viên: Hàng năm, Thái Bình đều có những đề tài nghiên cứu KH và CN có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để các đề tài mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong thời

gian tới, Sở KH và CN đã có giải pháp gì, thưa ông?

Ông Trịnh Quang Hiệp: Trong quá trình đặt hàng các đề tài nghiên cứu KH và CN với các đơn vị, doanh nghiệp, Sở KH và CN sẽ đặt hàng các đề tài sao cho đúng, trúng với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở cũng sẽ lựa chọn các đề tài có tính ứng dụng và lan tỏa sâu rộng. Để các đề tài mang lại hiệu quả cao, Sở tổ chức đặt hàng và triển khai ký hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp ngay từ đầu năm để tạo thuận lợi cho đơn vị thực hiện đề tài cũng như đơn vị quản lý đề tài. Các đề tài được triển khai trên nhiều lĩnh vực, song tại Thái Bình, Sở KH và CN ưu tiên, lựa chọn nhiều đề tài trong

lĩnh vực nông nghiệp, chú trọng các đề tài ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ cao, sử dụng ít lao động, mang lại năng suất lao động cao. Trong lĩnh vực y tế, sẽ lựa chọn các đề tài có tính chất phòng bệnh đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Ngoài ra, Sở cũng quan tâm tới các đề tài liên quan đến xử lý môi trường cũng như các đề tài ứng dụng công nghệ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phóng viên: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: KH và CN là 1 trong 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Với vai trò nòng cốt, Sở KH và CN đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa ông?

Ông Trịnh Quang Hiệp: KH và CN được xác định là 1 trong 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025. Đây vừa là vinh dự, cơ hội vừa là thách thức cho ngành KH và CN. Để thực hiện nhiệm vụ này, trước hết ngành KH và CN phải xác định trong khâu đột phá lấy gì làm trung tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng đã nêu rõ, đối với tỉnh Thái Bình, lĩnh vực nông nghiệp là rất quan trọng, trong đó tập trung phát triển công nghệ sinh học. Và tôi cũng phải khẳng định rằng, nếu không đưa công nghệ sinh học vào trong lĩnh vực nông nghiệp thì khả năng bứt phá của ngành nông nghiệp sẽ rất khó bởi hiện nay xu thế tất yếu của phát triển nông nghiệp là hướng đến một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Chính vì thế, thời gian tới, Sở KH và CN sẽ tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động thực thi Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Tôi nghĩ rằng, hướng phát triển công nghệ sinh học sẽ là hướng đột phá để phát triển ngành nông nghiệp, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy người dân làm đối tượng để phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

THU TRANG (thực hiện)

Hướng về cơ sở, vì người lao động

Với chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", tháng công nhân năm 2023 các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động (NLD).

Nhiều hoạt động thiết thực

Có mặt tại lễ phát động tháng công nhân năm 2023 do Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức, chúng tôi thấy rõ niềm hân hoan, hào hứng trên gương mặt mỗi công nhân lao động (CNLD). 299 suất quà tình nghĩa tháng 5 đã được trao cho CNLD vượt khó của các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Chị Lại Thị Thu, công nhân Công ty Tân Đề chia sẻ: Tôi rất xúc động khi là một trong những CNLD được Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tặng quà. Tôi cảm ơn tổ chức công đoàn đã luôn đồng hành và chia sẻ khó khăn với NLD chúng tôi, góp phần động viên, tạo niềm tin và tiếp thêm động lực để NLD chúng tôi yên tâm làm việc, gắn bó với Công ty và tổ chức công đoàn.

Để thực hiện có hiệu quả tháng công nhân năm 2023, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về NLD như: tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên, NLD; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLD so với quy định của pháp luật; tặng quà cho CNLD có hoàn cảnh khó khăn, trao kính phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn... Đặc biệt, công tác tôn vinh, khen thưởng CNLD có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" cũng được Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện. Anh Lê Tuấn Anh, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Tactician cho biết: Tôi rất vui và vinh dự khi được công đoàn khen thưởng đoàn viên có thành tích xuất sắc trong sản xuất. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực trong công việc để cống hiến nhiều hơn nữa cho Công ty.

Không chỉ có Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, trong tháng công nhân năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho NLD. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, khen thưởng CNLD tiêu biểu, xuất sắc, các cấp công đoàn còn



Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà trong tháng công nhân năm 2023.

Những hoạt động được triển khai trong tháng công nhân năm 2023 không chỉ mang tính thời điểm mà tiếp tục được các cấp công đoàn trong tỉnh duy trì liên tục trong năm nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLD, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLD trong tình hình mới. Đây chính là hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi trong CNLD, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bà PHẠM THỊ THÁNH Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

tổ chức các chương trình, hoạt động như: "Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên", "Đối thoại tháng 5", "Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân", giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú, xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng cho đoàn viên... Bên cạnh đó, một số hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho NLD cũng được các cấp công đoàn chú trọng thực hiện.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình, tháng công nhân năm nay được mở đầu bằng chương trình liên hoan văn nghệ. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lao động sản xuất và những thành tựu trong công cuộc xây dựng,

đổi mới đất nước, đoàn viên, NLD tại Chi nhánh Công ty đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khách mời. Anh Đoàn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình cho biết: Hoạt động liên hoan văn nghệ là dịp NLD cũng được các cấp công đoàn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLD; lan tỏa tích cực đến xã hội với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hướng về đoàn viên, người lao động

Những năm gần đây, đội ngũ CNLD trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Với gần 300.000 CNLD đang làm việc trong các doanh nghiệp, đội ngũ CNLD ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, dù bị ảnh hưởng bởi suy giảm kinh tế toàn cầu nhưng đời sống, việc làm, thu nhập của CNLD

trên địa bàn tỉnh ổn định, thu nhập bình quân quý I/2023 là 7,2 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ chính sách cơ bản được bảo đảm theo quy định pháp luật. Việc nâng cao nhận thức chính trị, kỷ luật lao động, kỷ năng nghề nghiệp và an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn các cấp quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên, từ quý III/2022 đến nay, một số doanh nghiệp giảm đơn hàng, NLD phải giảm thời gian làm việc trong tuần, trong tháng.

Trước tình hình trên, bám sát chủ đề của tháng công nhân năm 2023 là "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức hỗ trợ cho 175 đoàn viên, NLD bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc với số tiền 214 triệu đồng; tuyên dương, khen thưởng 494 CNLD có sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất với tổng kinh phí 225 triệu đồng; tặng quà cho 1.450 CNLD có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 770 triệu đồng. Trao 1.550 thẻ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô - xe máy cho CNLD với tổng số tiền 259 triệu đồng; hỗ trợ xây 42 phòng công đoàn cho đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Chị Lê Thị Thủy, công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình chia sẻ: Hoạt động liên hoan văn nghệ được Công đoàn Chi nhánh Công ty tổ chức công phu, bài bản. Tôi cũng như những CNLD khác trong Chi nhánh Công ty cảm thấy rất vui vẻ, phấn khởi. Tôi mong Công ty sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa cho NLD chúng tôi.

Có thể nói, những hoạt động trong tháng công nhân do các cấp công đoàn phát động và tổ chức đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn đậm nét trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLD; lan tỏa tích cực đến xã hội với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cũng trong tháng công nhân năm nay, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ CNLD tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời để xuất Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri CNLD trước kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV để nghe CNLD bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

THU HOÀI

Sẵn sàng cho tuần du lịch biển và khinh khí cầu Thái Bình năm 2023

Chiều ngày 17/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp nghe tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức tuần du lịch biển và khinh khí cầu Thái Bình năm 2023.



Tuần du lịch biển và khinh khí cầu Thái Bình năm 2023 diễn ra tại khu du lịch sinh thái cồn Đen, xã Thái Đô (Thái Thụy) từ ngày 20 - 26/5/2023, lễ khai mạc tuần du lịch diễn ra vào 19h00 ngày 20/5/2023. Các hoạt động diễn ra trong tuần du lịch bao gồm: trải nghiệm khinh khí cầu; hội hóa trang; hát chèo; rối nước; trực họa; thư pháp; trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; hội thi nấu bếp; giao lưu của học sinh với phi công; học sinh khám phá rừng ngập mặn cồn Đen; thi vẽ và trao quà cho học sinh tìm hiểu về thiên nhiên, biển đảo quê hương; trình diễn cờ kéo đá bóng; tour du lịch đặc xe tìm hiểu, khám phá rừng ngập mặn, biển vụn cực và các khu, điểm du lịch khác trên địa bàn huyện Thái Thụy và trong tỉnh...

Đến thời điểm này đã diễn ra hoạt động tuyên truyền trực quan đồng thời việc tuyên truyền về tuần du lịch đã được triển khai trên Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng xã hội khác. Việc bố trí lực lượng, chuẩn bị các điều kiện tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã sẵn sàng. Khu du lịch sinh thái cồn Đen đã cải tạo cảnh quan, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ du lịch; bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên, người lao động trong phục vụ khách du lịch; kiểm tra, khoanh vùng, bổ sung các biển chỉ dẫn, cảnh báo những điểm nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách; thực hiện nghiêm việc đăng ký, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết; nghiêm cứu giảm giá vé để kích cầu du lịch nhất là trong ngày khai mạc tuần du lịch...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về công tác đón tiếp đại biểu, du khách chu đáo, thuận lợi; bảo đảm lưới điện; công tác vệ y tế, an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, đuối nước; phương án tăng cường về cơ sở vật chất, lịch trình các hoạt động diễn ra để tuần du lịch diễn ra thành công.

TU ANH

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

Tại hội nghị, cán bộ BHXH tỉnh đã phân tích tình ưu việt của BHXH, BHYT, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đối với người lao động tự do. Khẳng định đây là 2 trụ cột chính trong chính sách an sinh xã hội góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, cán bộ BHXH tỉnh tập trung trao đổi, giải đáp thắc mắc của người dân về điều kiện tham gia, mức đóng, phương thức đóng, các chính sách hỗ trợ của nhà nước và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của người dân xã Vũ Lạc về chính sách BHXH, BHYT. Qua đó giúp người dân có đầy đủ hiểu biết, lựa chọn tham gia để được hưởng an sinh xã hội lâu dài.

DUY TÙNG